

ด่วนที่สุด  
ที่ พร ๐๐๒๓.๔/ว ๓๗



ศาลากลางจังหวัดแพร่  
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๓ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง กำชับแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๒๓.๔/ว ๔๘๑๐ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ตามที่ จังหวัดแพร่ได้แจ้งแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ในราชการส่วนภูมิภาคทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สรรวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในราชการส่วนท้องถิ่นต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๖๙ กำหนดว่า ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่กระทำการใด ๆ อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร เว้นแต่เป็นการกระทำตามหน้าที่และอำนาจ ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยุติ ระงับ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขการกระทำความผิดกล่าวในกรณีจำเป็นให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นพ้นจากหน้าที่เป็นการชั่วคราว หรือสั่งให้ประจำกระทรวง ทบวง กรม ศาลากลางจังหวัด หรือที่ว่าการอำเภอ หรือห้ามเข้าเขตเลือกตั้งจนกว่าจะมีประกาศผลการนับคะแนนได้ นั้น

เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดแพร่ขอกำชับให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดทุกกระทรวงที่ปฏิบัติหน้าที่ในราชการส่วนภูมิภาคทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สรรวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในราชการส่วนท้องถิ่น ต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัด ตามแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

จึงเรียนมาเพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติ สำหรับอำเภอขอความร่วมมือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์  
โทร.๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๔๐๑